

# SỨ TÍCH BÁNH DÂY BÁNH CHỪNG

69

Vua Hùng-vương thứ 6 có 18 hoàng-tử. Để chọn một người kế-vị, ngài truyền lệnh cho các con tìm kiếm và sửa soạn, mỗi người, một món ăn dâng lên, ai dâng món ăn đẹp, biết ngon nhất sẽ được chọn để kế-vị lên ngôi vua.

17 Hoàng-tử đi khắp nơi để tìm kiếm những món sơn hào hải-vị hiếm có và quý giá nhất đưa về sửa soạn.

Hoàng-tử thứ 18, mẹ-côi mẹ-tử nhỏ, nên sự giáo-dục trong gia-dình không được đầy đủ, chàng rất lo lắng và không biết làm gì để có thứ ăn ngon dâng lên Vương-phụ. Thì, một đêm, chàng mơ thấy một vị thần hiện lên phán rằng : " Con hãy bình tâm và nghe theo lời ta; gạo là ngọc thực, món ăn chính của loài người, nay ta chỉ cho con cách làm 2 thứ bánh bằng gạo để dâng lên nhà Vua. Để làm chiếc bánh thứ nhất, con sửa soạn gạo nếp, đậu xanh, thịt heo và gia-vị, lấy lá chuối và chẻ tre làm lạt buộc, tất cả những thứ này tượng trưng cho sự tốt lành và màu mỡ của ĐẤT. Rồi con trải 1 lớp gạo trên lá chuối, để đậu xanh và thịt heo làm nhân ở giữa, phủ một lớp gạo lên trên, rồi gói bằng lá chuối hình vuông cột lại bằng sợi lạt, đem nấu chín, thứ bánh này gọi là bánh chưng. Để làm chiếc bánh thứ hai, con lấy gạo nếp đem đồ xôi, rồi nặn thành hình tròn, bánh này gọi là bánh dày, tượng trưng cho bầu trời bao la trong treo dây sinh-khi cho muôn loài."

Thực tình đây, Hoàng-tử thứ 18 làm theo lời giãi của vị Thần, và sửa soạn được một tấm bánh chưng và một tấm bánh dày dâng ngay dâng lên Vua cha.

Đến ngày hẹn, các Hoàng-tử đều tề-tựu, mỗi người cung kính dâng lên Vua cha món ăn của mình tự làm lấy.

Sau khi nếm 17 món sơn-hào hải-vị quý giá, nhà Vua chưa thấy món nào vừa miệng và đặc-biệt cả. Khi nhà Vua thường thức đến món bánh chưng và bánh dày mới thấy mùi vị đặc-biệt ngon. Ngài tâm tặc khen và Hoàng-tử thứ 18 bèn tâu về ý nghĩa TRỜI - ĐẤT của 2 thứ bánh. Nhà vua lấy làm hoan-hỉ và tin tưởng hoàng-tử thứ 18 sẽ đủ tài đức

Ý nghĩa và cách làm 2 thứ bánh này được truyền tụng trong khắp dân gian và từ đó về sau, hai thứ bánh này được mọi người làm trong các ngày hội đặc-biệt là ngày Tết Nguyên-Đán mỗi năm. Ngay nay trong hoàn-cảnh ly-hương, chúng ta đã trải 5 cái Tết ở xứ Gò Huế này, mà vẫn thường thức bánh chưng, bánh dày, giò lụa, chả quế, nhưng món ăn quốc hồn quốc túy của ngày Nguyên-Đán cổ-truyền Việt-Nam.

N.M.H.